



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
30 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 30 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,854 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,446,502 ราย เสียชีวิต 26 ราย เสียชีวิตสะสม 29,998 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,031 ราย รักษาหายสะสม 4,373,970 ราย ยังรักษาอยู่ 42,534 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 531,543,259 (+314,524) ราย เสียชีวิต 6,310,707 (+441) ราย รักษาหาย 502,244,070 (+412,446) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ จีน หลังสถานการณ์โควิดคลา้ง เชื่อยังไฮ้คลายล็อกดาวน์/ ปักกิ่งเปิดสถานที่และขนส่งสาธารณะบางส่วน **เกาหลีเหนือ** เตรียมผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิด แม้ยังมีประชากร 26 ล้านคน ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และยังคงขาดแคลนความสามารถรักษาผู้ป่วยอาการวิกฤต **ญี่ปุ่น** นายกฯ ขอ นทท.ต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นแบบทัวร์ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ของญี่ปุ่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ประเด็นสำคัญ

1. การถอดหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, thestandard, infoquest)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงการถอดหน้ากากอนามัยว่า สร.ยังแนะนำให้ใส่ ช่วยป้องกันโควิด และโรคอื่นๆ ปัจจุบันไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องใส่หน้ากากอนามัย มั่นใจว่าทุกคนประเมินความเสี่ยงได้เอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- นายदनัย สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมขานรับมาตรการถอดแมสก์ มั่นใจว่าจะควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้ โดยรอความชัดเจนจาก ศบค.และ สสจ.อีกครั้ง เพราะแต่ละที่การปฏิบัติจะต่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, one31, INN)

- น.ส.สิริวิมลต์ จำปามูล อายุ 35 ปี นทท.ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวใน จ.นครราชสีมา ระบุ ยังไม่มั่นใจนโยบายไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย มองว่ายังมีโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา จ.สงขลา กล่าวว่า ควรยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยมานานแล้ว เนื่องจากประชาชนตื่นตัวรับทราบมาตรการป้องกันมากขึ้น ได้รับวัคซีนมากพอ ประชาชนไม่กังวลกับโรค แต่กังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกว่า ขณะที่ นทท.ชาวมาเลเซียไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว

2. ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, มติชนสุดสัปดาห์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, thebangkokinsight, thestandard, mcot, Chiangmainews, TNN, INN, ch7, pptv, springnews)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ ไทยปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ คนไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศ แต่ชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียน โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดให้แนบหลักฐานวัคซีนพร้อมกับเอกสารประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แสดงหลักฐานการตรวจโควิด 19 ได้ทั้งแบบ Professional ATK หรือ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง นอกจากนี้ นายกฯ ยังขอให้ สร.ติดตามสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศและทั่วโลกต่อไปอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างรอบด้าน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงาน เพื่อรับมือประเด็นท้าทายหลังพ้นยุคโควิด

3. ภาวะ Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โโพสต์ว่า ความรู้ทางการแพทย์ปัจจุบันชี้ชัดว่าการติดเชื้อไม่ได้จบแค่หาย แต่ป่วยได้ ตายได้ ทั่วโลกยังกังวลภาวะ Long COVID กระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงความเสี่ยงอย่างถูกต้องตามสถานการณ์จริง และป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอในการดำรงชีวิตประจำวัน

4. ฝ่าฝืนคำสั่งคุมโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อปท.นิวส์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ร้านเซ็คอินคอง 6 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดบริการให้กับ นทท. ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาตี๋มเหล่าเปียร์ รวมทั้งขายบัตรจัดงานการแสดงดนตรี และเปิดเกินเวลา ผู้ปกครองร้องเรียนขอให้ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว</p> <p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thejournalistclub, thailandplus</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. พัฒนางองค์ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 และโรคอุบัติใหม่ การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงทักษะการกู้ชีพ และทักษะอื่นๆ วางนโยบายขึ้นค่าตอบแทน 1,500 บาท/เดือน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อ่างทอง นอกจากนี้ ได้มอบอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และมอบเงินกรณีให้กับ อสม.ที่ติดเชื้อโควิด 19 จากการปฏิบัติหน้าที่ รายละ 20,000 บาท จำนวน 276 ราย รวมเป็นเงิน 5,520,000 บาท ณ อาคารสำนักรักบ้านเกิด อบจ.อ่างทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ChiangmaiNews, mco)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 จ.นราธิวาส กำชับมาตรการ COVID Free Setting ในวัดและตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, nationtv, sanook, INN, infoquest)</p> <p>- ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจ เรื่อง ความเชื่อมั่น หลังรุกรประเทศ พบชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อมั่นเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่วนใหญ่อยุ่ละ 73.4 พอใจต่อรัฐบาลที่สามารถบริหารจัดการประเทศผ่านวิกฤตโควิดสู่โรคประจำถิ่นจนได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศ</p>	-
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ</p> <p>- สธ.จะประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคประจำถิ่นไม่เกินวันที่ 1 ก.ค.นี้แน่นอน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อเปิดประเทศอย่างเต็มที่หลังจากการประกาศว่าโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่ 1 กรกฎาคม วิธีชีวิตของประชาชนจะกลับมาสู่สภาพปกติ ธุรกิจต่างๆ ที่เคยรุ่งเรืองก็จะกลับคืนมา ทั้งการส่งออกสินค้าซึ่งยังเป็นที่ต้องการของโลก รวมถึงรายได้หลักจํานวนมหาศาลจากการท่องเที่ยวจะกลับมาสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.65 โดยผู้บริหารของ WHO ได้ให้ความชื่นชมระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ที่พัฒนาให้เป็นสากลและใช้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง ผอ.WHO ได้ทวิตข้อความ ระบุว่าจากบทเรียนโควิด 19 ประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือแบ่งปันความรู้ด้านชีวภาพ BioHub และขอขอบคุณ รมว.สธ. สำหรับความพยายามอย่างเข้มแข็งในการควบคุมโควิด 19 จนบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน 70 % และมุ่งมั่นให้เกิดความเท่าเทียมด้านวัคซีนและร่วมมือในการถ่ายทอดข้อมูลระบบหลักประกันสุขภาพ</p>	-
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ	
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360°, แนวหน้า, ดอกเบญจรงค์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, Hfocus, Linetoday, Ch8)</p> <p>- สถานการณ์โรคฝีดาษลิง ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ที่มีการรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่โรคประจำถิ่นถึงวันที่ 28 พ.ค. มีการรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 484 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน 401 ราย และผู้ป่วยสงสัย 83 ราย ใน 27 ประเทศทั่วโลก โดย 5 ลำดับแรก ได้แก่ สเปน 139 ราย อังกฤษ 101 ราย โปรตุเกส 74 ราย แคนาดา 63 ราย และเยอรมนี 21 ราย ประเทศใหม่ที่พบผู้ป่วย ได้แก่ อิหร่าน ข้อมูลทางระบาดวิทยาจากรายงานทั้งหมด 195 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 20-59 ปี</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในไทย มีเพียงผู้เข้าข่ายสงสัย 3 ราย แต่ล่าสุดผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ. จุฬาลงกรณ์ ยืนยันว่าไม่ใช่โรคฝีดาษลิงแต่เป็นการติดเชื้อเริ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างพักรักษาอาการที่สถาบันบำราศนราดูร คาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ใน 1-2 วันนี้ ซึ่งวันที่ 30 พ.ค. กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะแถลงข้อมูลอีกครั้ง</p> <p>- นพ.สุประกิต จิรารัตนวัฒนา นพ.ปฏิบัติการ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า ทั้งเริ่ม อีสุกอีใส และฝีดาษลิง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพร่เชื้อได้ระหว่างคนสู่คนโดยการสัมผัส การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ใช้ของใช้ร่วมกับผู้มีรอยโรคระยะแพร่เชื้อ แต่ฝีดาษลิงสามารถแพร่เชื้อผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจส่วนบนได้ โดยการไอจามในช่วงที่มีอาการตั้งแต่เริ่มมีไข้ ในระยะ 3 ฟุต หรือ 1 เมตร และการรับประทานเนื้อสัตว์นำเข้าที่มีเชื้อฝีดาษโดยไม่ได้ปรุงสุก หรือผู้ปรุงไปสัมผัสเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อ จึงต้องระวังการนำเข้าสัตว์ป่าโดยไม่ผ่านด่านกักโรค</p> <p>- ผู้เชี่ยวชาญของ WHO เปิดเผยว่า ยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องเร่งฉีดวัคซีนขนานใหญ่เพื่อป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ แต่เตือนให้ตระหนัก ทุกคนรับรู้ถึงความเสี่ยง ใช้มาตรการที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสม</p>	
<p>ปลดล็อกกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus.)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สธ. เผย กรณีกฎหมายปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป การปลูกในครัวเรือน จัดแจ้งผ่าน แอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" ของ อย. ส่วนการปลูกในเชิงพาณิชย์ ยังต้องขออนุญาต</p> <p>นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการผลักดันห้ามผู้ขับรถสาธารณะใช้กัญชา หากตรวจพบจะมีความผิดฐานเดียวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับรถ ส่วนการสูบบุหรี่กัญชาจะใช้ประกาศกีดกันควันเป็นเหตุรำคาญคุม ประสาน สคบ.ห้ามโฆษณาชวนใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์</p> <p>ด้าน ดร.ธนภฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้ความเห็นข้อกฎหมายผ่าน เพชฌกูศส่วนตัว เผยต้องคดีกัญชา พันโทฯ-พันตรีฯทั้งหมด หลังปลดล็อก 9 มิ.ย.</p>	
<p>องค์กรเครือข่ายโคราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นบุคคลที่องค์การอนามัยโลกประกาศมอบรางวัลระดับโลก เป็นผู้มีความมุ่งมั่นเต็มใจต่อวงการสาธารณสุข โดยทำงานเกี่ยวข้องกับประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ มีผลงานชัดเจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศในเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกเอาประเด็นที่ว่า บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม บุหรี่ถือว่าเป็นการวางยาพิษให้กับโลกเพราะตลอดวงจรชีวิตยาสูบสร้างมลพิษให้แก่โลก ทำลายสุขภาพของทุกคน</p> <p>ทางด้าน นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า สสจ.ร่วมกับองค์กรทั้งของรัฐและเอกชนในจ.นครราชสีมา ที่ร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ในวันที่ 6 มิ.ย. 65 เนื่องจากเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องยาเสพติด</p>	
<p>'บัญชีกลาง' เพิ่มสิทธิเบิกยา Rituximab</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>- น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ โดยการเพิ่มข้อบ่งชี้ของยา Rituximab อีก 1 ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมายอิลัยติส ออฟตีกา ทำให้ยาดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 13 ข้อบ่งชี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และปลอดภัย ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการใช้ยา Rituximab เพื่อรักษาโรคนิวโรมายอิลัยติสออฟตีกาตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้ที่กำหนด ให้สถานพยาบาลดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการใช้ยา ในระบบ Biologic agents และส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลเท่านั้น จะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับคำรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายคำรักษาพยาบาลเป็นไปอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>หลอกลงทุนวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ 1 วิกาวดี</p> <p>- กรณี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. เข้าจับกุม น.ส.ทองลิ้ม อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 947/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 ข้อหาฉ้อโกงประชาชน, ทุ้มเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มาร่วมลงทุนในธุรกิจจัดฉีดวัคซีนให้หวัดใหญ่ อ้างได้ผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ บก.ปอท.เตือนปชช. ให้ตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการชักชวนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเสนอผลตอบแทนสูงมากผิดปกติหรือให้ออนไลน์เข้าบัญชีบุคคล ขอให้สันนิษฐานว่าอาจกำลังถูกหลอก</p>	
ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	-